

SẮC MÀU TUỔI THƠ - MÀN ĐỒNG DIỄN ẤN TƯỢNG CỦA KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2025

.Trong không khí rộn ràng hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ngày hội tri ân những người lái đò thầm lặng, sáng nay ngày 12/11/2025, tại trường Tiểu học Ái Mộ B, các em HS lớp 2 đã mở màn ngày hội với màn đồng diễn rất ấn tượng, sân trường Tiểu học Ái Mộ B như bừng sáng bởi sắc áo, bởi tiếng nhạc và nụ cười hồn nhiên của các em học sinh khối 2. Không khí sân trường như bùng nổ ngay từ khoảnh khắc những “ngôi sao nhí” khối 2 bước ra sân khấu.



Tiếng nhạc rap sôi động vang lên, **200 gương mặt nhỏ xinh của khối 2** đồng loạt bước vào **màn đồng diễn tập thể** đầy năng lượng. Những động tác dứt khoát, nhịp nhàng, kết hợp cùng biểu cảm đáng yêu và tự tin của các em đã khiến cả sân trường như vỡ òa trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay cổ vũ không ngừng.

Không chỉ là một tiết mục biểu diễn, **màn đồng diễn rap của Khối 2** còn là kết quả của nhiều ngày tập luyện miệt mài, là món quà đặc biệt mà các em dành tặng Thầy Cô - Những người đã kiên nhẫn dìu dắt và truyền ngọn lửa yêu thương, tri thức cho các em.

Điều đặc biệt hơn cả, sau phần đồng diễn tập thể sôi động, chương trình tiếp nối với **phần thi đồng diễn giữa các cặp đôi đại diện cho 6 lớp Khối 2**. Cũng trên nền nhạc rap quen thuộc, mỗi cặp đôi lại mang đến một phong cách riêng - có cặp duyên dáng, nhẹ nhàng; Có cặp cá tính, bùng nổ. Sự sáng tạo trong từng bước nhảy, sự phối hợp ăn ý giữa các bạn nhỏ đã khiến ban giám khảo thật sự khó khăn khi lựa chọn đội Xuất sắc nhất.



Hình ảnh các cặp đôi của các lớp tham gia thi đồng diễn

Mỗi nụ cười, mỗi bước nhảy của các em hôm nay không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động của học sinh Ái Mộ B, mà còn gửi gắm lời tri ân sâu sắc:

“Chúng em nhảy bằng cả trái tim – để nói lời cảm ơn thầy cô thật nhiều!”

Buổi biểu diễn khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội và ánh mắt rạng rỡ của thầy cô, phụ huynh và học sinh toàn trường. Những khoảnh khắc hôm nay chắc chắn sẽ là ký ức đẹp trong hành trình tuổi thơ của các em và là món quà ý nghĩa nhất gửi đến những người thầy, người cô đáng kính.

Ban giám hiệu cùng Ban đại diện PHHS nhà trường đã trao giải và quà tặng cho các TEAM Lớp 2 với 01 giải Xuất sắc, 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, đồng thời trao tặng 02 giải Xuất sắc, 02 giải Nhất, 02 giải Nhì cho các cặp đôi biểu diễn ấn tượng đến từ 6 lớp. Cảm ơn các em vì đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc, tươi mới và tràn đầy tình yêu thương dành cho thầy cô trong ngày lễ đặc biệt này.

Xin chúc mừng Khối 2 – những “nghệ sĩ nhí” tài năng và đáng yêu của Trường Tiểu học Ái Mộ B!

Một số hình ảnh đẹp của các con học sinh khối 2 trong buổi đồng diễn

















Người viết: Trần Thị Thanh Huyền – Khối trưởng khối 2